

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๒๓ คน รายนาม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ โชติกลาง	ประธานสภา อบต.	วิโรจน์ โชติกลาง
๒	นายวิฑูร รัตนนิชาญ	รองประธานสภา อบต.	วิฑูร รัตนนิชาญ
๓	นายเนตร พรมเรนทร์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	เนตร พรมเรนทร์
๔	นายจำนงค์ ถังกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	จำนงค์ ถังกระโทก
๕	นางไข่วัณญ์ สุภัทโรบล	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	ไข่วัณญ์ สุภัทโรบล
๖	นายเวทย์ แว่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	เวทย์ แว่นกลาง
๗	นายจिरพัฒน์ กริ่งกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	- ลา -
๘	นายบัณฑิต นนทพ่องศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	บัณฑิต นนทพ่องศรี
๙	นายปริญญญา เกื่อนกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ปริญญญา เกื่อนกลาง
๑๐	นายสิทธิชัย ฉนำกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สิทธิชัย ฉนำกลาง
๑๑	นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	กิติภูมิ กฤตยามนตรี
๑๒	นายสายัน อ่อนดี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สายัน อ่อนดี
๑๓	นางอรุณ เจริญวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	อรุณ เจริญวงศ์
๑๔	นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สมศักดิ์ ดอกทุเรียน
๑๕	นางชนิษฐา ชุติภักวัต	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	ชนิษฐา ชุติภักวัต
๑๖	นายพนัส ต้อมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	พนัส ต้อมกลาง
๑๗	นายสด โรงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สด โรงกลาง
๑๘	นายสมหมาย โสนกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	- ลา -
๑๙	นายไชยพร ชะม้ายกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	ไชยพร ชะม้ายกลาง
๒๐	นางสมหวัง ศิริมาตย์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	สมหวัง ศิริมาตย์
๒๑	นางรวยรินทร์ สุพรรณกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	รวยรินทร์ สุพรรณกลาง
๒๒	นายฉลอง ฉะียงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ฉลอง ฉะียงกลาง
๒๓	นายประจักษ์ ชุตโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ประจักษ์ ชุตโพธิ์
๒๔	นางสาวจงจินต์ โจกกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒	จงจินต์ โจกกลาง
๒๕	นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗ คน รายนาม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรเทพ ปั่นกลาง	นายก อบต.โตนด	สุรเทพ ปั่นกลาง
๒	นายชอบ กลิ่งโพธิ์	รองนายก อบต.โตนด	ชอบ กลิ่งโพธิ์
๓	นางสาวอรณิชชา โชคทวีรัฐ	รองนายก อบต.โตนด	อรณิชชา โชคทวีรัฐ
๔	นางมานิดา ธนาผยนันต์	เลขานายก อบต.โตนด	มานิดา ธนาผยนันต์
๕	นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์
๖	นายदनัย วิชัยวัฒนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	दनัย วิชัยวัฒนา
๗	นางนพภา ยอพันดุง	หัวหน้าสำนักปลัด	นพภา ยอพันดุง
๘	นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน	รก.ผอ.กองการศึกษา	ธนวรรณ เทศสูงเนิน
๙	นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ริสา โปร่งสันเทียะ
๑๐	นางสาวกนกศรี ศรีทองกลาง	จพง.ธุรการชำนาญงาน	กนกศรี ศรีทองกลาง
๑๑	นางแสงจันทร์ พัยพกลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แสงจันทร์ พัยพกลาง
๑๒	นางณัฐรินีย์ ไชยโคตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ณัฐรินีย์ ไชยโคตร
๑๓	นางสาวโรฝน อยู่สืบเชื้อ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	โรฝน อยู่สืบเชื้อ
๑๕	นายภณ วงศ์ธรรมะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ภณ วงศ์ธรรมะ
๑๕	นางสาวปิยะพร เรียนกิ่ง	นิติกรปฏิบัติการ	ปิยะพร เรียนกิ่ง
๑๖	นายเรีงรุจ สุขะตุงคะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เรีงรุจ สุขะตุงคะ
๑๗	นางสาวจரியา เกาะม่วงหมู่	ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จரியา เกาะม่วงหมู่

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- ประธานสภาฯ - จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน
- นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้าประชุม
จำนวน ๒๓ คน ลาป่วย จำนวน ๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
เลขานุการสภาฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ประธานสภาฯ - ตามที่ประกาศอำเภอโนนสูง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ในระเบียบ
วาระนี้ท่านนายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก อบต.

- นายสุรเทพ ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้
- นายก อบต. ๑.) แจ้งประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่ง อบต. โตนด ได้มีผู้ยื่นร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มาจำนวน ๒๔๗
ราย และได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยการจัดถุงยังชีพ แจกจ่ายเรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในการแจกจ่ายถุงยังชีพในครั้งนี้
- ๒.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองทุนไฟฟ้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำหน้ากากแจก
ประชาชน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชิ้น อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.) แจ้งประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๙ ราย ก็
จะรีบดำเนินการออกฉีดพ่นสารเคมี ต่อไป ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายเนื่องจาก ตำบลโตนดมีการแพร่ระบาด
- ๔.) แจ้งแผนงานโครงการ ก็จะดำเนินการเร่งดำเนินการ เนื่องด้วยอีก ๓ เดือนก็จะสิ้น
ปีงบประมาณ และเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับการสนับสนุน มี หมู่ที่ ๑๐ และ
หมู่ที่ ๔ ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อดำเนินงาน ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกัน
ตรวจดูโครงการ
- ๕.) แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมีเงินเหลือจ่าย ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็
ขอขอบคุณกองช่างที่ตั้งใจทำงานส่งโครงการได้ทันเวลา
- ๖.) ส่วนงบประมาณของ อบจ. ได้เส้นตรงบ้านน้อย เป็นโครงการถนน คสล.
- ๗.) เดือน สิงหาคม จะเริ่มจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ส่วนเรื่องการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด เนื่องด้วยได้บรรจุในแผนครบถ้วน
- ๘.) ส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้จัดทำเสนอไป
แล้ว จำนวน ๔ โครงการ
- ๙.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินสงเคราะห์ เด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ ก็ขอให้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียน จะได้ไม่เสียสิทธิ์

๑๐.) การจัดหาหน้าเข้าสระประปา ก็ได้มอบรองชอบดำเนินการ ส่วนเรื่องการใช้
น้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุ เช่น การซื้อท่อ เป็นต้น ก็ขอฝาก
กองช่างดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปา ต่อไป

๑๑.) ส่วนการเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แล้ว ก็ขอให้
แจ้งซ่อมแซมได้

ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม - ไม่มี และ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ **๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓**
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง
ตำแหน่ง ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายก อบต. เสนอญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงขอให้ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ
เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต่อไป

นายสรุเทพ ปั่นกลาง
นายก อบต. - เนื่องด้วยตำบลโดนด เกิดปัญหาภัยแล้ว ภาครัฐได้กำชับให้ท้องถิ่นให้ความสำคัญเรื่อง
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ว และได้รับหนังสือร้องเรียนของประชาชน ประกอบกับเกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ
ลำดับต่อไปขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดต่อไป
ดังนี้

นางสาวริสา โปรงสันเทียะ -อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติสภาท้องถิ่น

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่ มีดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๐๐๓๑๒)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสระคู-เลียบบนเมืองสาธารณะ บ้าน
โตนด หมู่ที่ ๗ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมจัดทำ
และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่แบบ อนุมัติกำหนด)
งบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (๐๐๓๒๒)

ขุดลอกสระประปาโตนด บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา โดยดำเนินการ ขุดลอกสระประปาโตนด หมู่ที่ ๖ ด้านกว้าง ๖๗ เมตร
ยาว ๘๗ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากกันสระ ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๒๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด) งบประมาณ
จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายก อนุมัติ ได้ เสนอเรื่องดังกล่าวมานั้น ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันแล้ว เนื่อง
ด้วยตำบลโตนด เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำในสระประปาล้นน้อย และฝนก็ทิ้งช่วงทำให้น้ำ
ไม่เพียงพอในการใช้อุปโภค-บริโภค ท่านนายก อนุมัติ จึงได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา ท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นข้อใดหรือไม่

มติที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาของมติของที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ
-ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท
กรณาลงมติ

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๒๑ เสียง

ประธานสภาฯ

-ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท
กรณาลงมติ

- มติที่ประชุม -ไม่มี (ลา ๒ เสียง) งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกกลาง ตำแหน่ง ประธานสภา)
- ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการต่อไป
- มติที่ประชุม -รับทราบ

๓.๒ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายก อบต.นำเสนอญัตติต่อที่ประชุม ในลำดับต่อไป
- นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก อบต. -เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสุรเทพ ปั่นกลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการประชุมสภาฯ สมัยนี้ กระผมได้เสนอญัตติที่มีความสำคัญเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาและนำไปปฏิบัติต่อไปนั้น ลำดับต่อไปขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดต่อไป
- นางสาวริสา โปรงสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ -อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

ข้อความเดิม

๑.) คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นที่ ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHZ จำนวน ๑ หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth

แผนพัฒนาฯ ๖๑-๖๕ หน้า ๑๕๘ ข้อ ๑ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๑)เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

๑.) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อความเดิม

- ๒.) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction** แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) ราคา ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) (รหัสบัญชี ๕๔๑๑๖๐๐) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier,ScannerและFaxภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printre) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x ๑๒๐๐x dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘ ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
 - ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x ๖๐๐x หรือ ๖๐๐ x ๑๒๐๐ dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

-๙-

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้

-มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๔ ,Letter,Legal, และcustom

แผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๑๕๘ ข้อ ๓) ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

๒.) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ในงบประมาณเพียง ๗,๕๐๐ บาท) (รหัสบัญชี ๕๔๑๑๖๐๐) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x ๑๒๐๐x dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
๕ ภาพต่อนาที (ipm)

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้

-ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x ๖๐๐x หรือ ๖๐๐ x ๑๒๐๐ dpi

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทำสำเนาเอกสารได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-๑๐-

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n) ได้

-มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๔ ,Letter,Legal, และcustom

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อความเดิม

๓.) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซื้อมาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒ kVA (๑๒,๐๐๐ Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๐%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๑๐%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที

แผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๑๖๒ ข้อ ๑๘) ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

๓.) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซื้อมาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒ kVA (๑,๒๐๐ Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๐%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๑๐%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

-๑๑-

ข้อความเดิม

๔.) พัดลมติดเพดาน ตั้งงบประมาณไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ซื้อมาตามราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ พัดลมติดเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘ นิ้ว

แผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๐ ข้อ ๙) ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑)

ข้อความใหม่

๔.) พัดลมติดผนัง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ซื้อมาตามราคาท้องถิ่น) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ พัดลมติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘ นิ้ว

แผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๖๐ ข้อ ๙) ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑)

- ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอญัตติเรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายแล้ว) ให้สภาฯได้พิจารณาแล้วนั้น ที่ประชุมมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด จะขออภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่
- มติที่ประชุม -ไม่มี
- ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ที่ประชุมแล้ว
- ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ **กรณาลงมติ**
- มติที่ประชุม -มติ อนุมัติ จำนวน ๒๑ เสียง
- ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ **กรณาลงมติ**
- มติที่ประชุม - ไม่มี(ลา ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ)
- ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ
- มติที่ประชุม -รับทราบ

-๑๒-

เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มประชุม

๓.๒ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจการประปา)

- ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจการประปา) เรียงเชิญท่าน นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
- นายสุรเทพ ปั่นกลาง -สืบเนื่องด้วย กิจการประปามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานกิจการประปา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

- ๑.ค่าวัสดุก่อสร้าง -งานขยายเขตท่อเมนประปา จากประปาบ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโนนด่าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโตนด จำนวน ๒๑๙,๘๙๕.๗๐ บาท
- ๒.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายใน ตำบลโตนด จำนวน ๗๗,๒๗๐.- บาท
- ๓.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เพื่อขุดขยายท่อเมนจ่ายประปาภายในตำบลโตนด จำนวน ๓๑,๕๐๐.- บาท
- รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๓๒๘,๖๖๕.๗๐.-บาท**

นางสาวกัญญาลักษณ์ ศิริทรัพย์ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ผอ.คลัง การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

เงินสะสม ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑.เงินสะสม กิจการประปา ๘๖๖,๕๙๖.๗๗ บาท

๒.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๘๖๖,๕๙๖.๗๗ บาท

ประธานสภา -ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอ สภาฯ ได้รับทราบและ ผอ.คลัง ได้ชี้แจงระเบียบฯ รวมทั้งสถานการณ์คลังของกิจการประปาให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่ ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในลำดับต่อไป

-๑๓-

มติที่ประชุม -ไม่มี

ประธานสภา -ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาขอมติของที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจการประปา เพื่อไปดำเนินการต่อไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๘,๖๖๕.๗๐.- บาท

มติที่ประชุม -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กิจการประปา จำนวน ๓๒๘,๖๖๕.๗๐.- บาท **กรณาลงมติ**

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๒๑ เสียง

ประธานสภา -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กิจการประปา จำนวน ๓๒๘,๖๖๕.๗๐.- บาท **กรณาลงมติ**

ที่ประชุม - ไม่มี (ลา ๒ เสียง) งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภา)

ประธานสภา -สรุปที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจการประปา จำนวน ๓๒๘,๖๖๕.๗๐.- บาท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่

นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน ๑.ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

ส.อบต.ม.๖ ๒.การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก มีประชาชนแจ้งว่าการฉีดพ่นสารเคมีไม่ทั่วถึง

นายสุรเทพ ปั่นกลาง ๑.เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้ ขอให้แจ้งจุดซ่อมแซมกับกองช่าง เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปซ่อมแซมต่อไป

นายก อบต. ๒.การฉีดพ่นสารเคมี เครื่องฉีดพ่นเป็นเครื่องแบบล่องลอยซึ่งมันละเอียดมาก ไม่เหมือนกับเครื่องพ่นหมอกควัน แต่ก็ดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี ๑.ขอติดตามงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๓ ต้น ไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไร

ส.อบต.ม.๕ ๒.ไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าบ้านพ่อเทียน ชำรุด ก็ขอแจ้งให้ไปซ่อมแซมให้ด้วย

๓.เนื่องด้วยมีต้นมะขาม หน้าบ้านร้านนายชาญ อยากขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยตัดออก เนื่องจากรถยนต์สัญจรลำบากและไม่สะดวก

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ไฟฟ้าโซล่าเซลล์นั้น กระทรวงพลังงาน สนับสนุนงบประมาณ ก็อยู่ในช่วงระหว่างรอ
นายก อบต. งบประมาณ

-ไฟฟ้าส่องสว่าง ก็จะดำเนินการให้

ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มติที่ประชุม - ไม่มี

-๑๔-

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี กระทบขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม

เลิกการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

-ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์- ผู้บันทึกการประชุม
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-เวทย์ แวนกลาง-

(นายเวทย์ แวนกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๒

-สายัน อ่อนดี-

(นายสายัน อ่อนดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๕

-ประจักษ์ ขุดโพธิ์-

(นายประจักษ์ ขุดโพธิ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๑๑

รับรองรายงานการประชุม

-วิโรจน์ โชติกลาง-

(นายวิโรจน์ โชติกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด